

3 สถาบัน บัณฑิตพยาบาลรับเออีซี



U-Movement

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาพยาบาล “โครงการปลุกปั้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ซึ่งประโยชน์ 3 ประการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องการความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล ที่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนักในวงการสาธารณสุข สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้พ้นจากความยากจน และสร้างความพร้อมรองรับการเปิดเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอาเซียนของไทย (AEC)

ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เผยถึงโครงการมอบทุนการศึกษาพยาบาลว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการปลุกปั้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” ด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวนถึงปีละ 40 ทุน มูลค่า 16 ล้านบาท และมีนโยบายจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไปปีละ 30 ทุนเป็นประจำทุกปี

ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เผยต่อไปว่า โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อ

ตั้งขึ้นภายใต้ปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่ มีนโยบายหลักเน้นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเอื้ออำนวยประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แนวคิดการรับใช้สังคมและการพัฒนาการศึกษา ขณะที่โรงพยาบาลหัวเฉียวมุ่งมั่นดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับประชาชนทุกฐานะให้มีโอกาสด้านการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับประชาชนทั่วไปในสังคม ดังนั้น การมอบทุนการศึกษาพยาบาลในครั้งนี้ จึงตรงกับปณิธานและนโยบายหลักของทั้ง 3 องค์กร

นายกอบชัย โชโตตถิกุล ประธาน

กรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศ พบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลจำนวนมาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สายวิชาชีพพยาบาลจึงได้เกิดความร่วมมือกันภายใต้ภารกิจของแต่ละสถาบัน จัดตั้ง “โครงการปลุกปั้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” เพื่อผลิตบุคลากร รองรับภารกิจเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอาเซียนของไทย (AEC)

ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้ว สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้การสนับสนุนในลักษณะให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เผยถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนว่า เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-เยาวชน

วันที่: เสาร์ 16 - อังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2556

ปีที่: 19

ฉบับที่: 1378

หน้า: 11(ล่าง)

Col.Inch: 57.02

Ad Value: 62,722

PRValue (x3): 188,166

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: U-Movement: 3 สถาบัน บัณฑิตพยาบาลรับเออีซี

ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ด้อยโอกาส
เนื่องจากครอบครัวยากจน สำหรับผู้
ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนนั้น จะเริ่ม
เรียนในปีการศึกษา 2556 ในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลา 4 ปี หลัง
จบการศึกษาจะมีสถานที่ทำงานรองรับ
คือ โรงพยาบาลหัวเฉียว